

เติมความหวานด้วยของขวัญวันวาเลนไทน์ ส่งรักแทนใจให้คนพิเศษ

นำเสนอเมื่อ : 20 ม.ค. 2566

เทศกาลวันวาเลนไทน์ เทศกาลแห่งความรักที่ทุกคนต่างมอบสิ่งดี ๆ ให้กับคนที่ตนเองรักด้วยความจริงใจ ซึ่งหนึ่งในวิธีเติมความหวานคือการซื้อของขวัญ ยิ่งถ้าเป็นชายหนุ่มที่กำลังมองหาของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับแฟนสาวของตัวเองแล้ว “กระเป๋าถือผู้หญิง” ก็นับเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ หากยังไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนดี ก็มีคำแนะนำมาบอกต้อนรับใครได้ไปต่างหลงรักคุณมากกว่าเดิม

แนะนำของขวัญวันวาเลนไทน์ ส่งรักแทนใจให้กับคนพิเศษ

1. Louis Vuitton LV x YK Coussin PM

กระเป๋าถือผู้หญิงชิ้นแรกขอแนะนำเป็นรุ่นนี้เลย โดดเด่นด้วยการผสมผสานความลงตัวของ 2 อีตลัทธิที่บังบอกถึงพลังแห่งความสร้างสรรค์ภายใต้คอลเลคชั่นใหม่โดย Louis Vuitton x Yayoi Kusama ผสานลวดลายอันแสนคุ้นเคยอย่าง Monogram ลายระดับตำนานแห่งเมฆงพิมพ์อยู่บนหนังแกะแท้สีขาวสดใส บวกด้วยสัมผัสนุ่มนวล โซ่สีเงินสุดหนาหลายโปกาดอทเคลือบด้วยอีนาเมลอีกชั้นจัดเติมความสว่างและสดใสดูเพรชขึ้นกว่าเคย บังบอกถึงศิลปะที่ไม่เคยตกยุคในทุกสถานการณ์ ซึ่งศิลปิน Yayoi ชอบมากเป็นพิเศษ ไม่วางงานไหนก็ไซ้โตแบบไม่เคอะเขิน ตอบใจทวยสาว ๆ ทุกคนอย่างแน่นอน

2. Louis Vuitton Side Trunk

อัปเดตผลงานใหม่ล่าสุดของ Nicolas Ghesquière นักออกแบบแฟชั่นชื่อก้องโลก โดยยังคงต่อยอดแรงบันดาลใจของกระเป๋าเดินทางแบบเมฆง โดดเด่นด้วยการใช้หนังลูกวัวสีทองโทน Light Gold โทนเมทัลลิก ให้ความรู้หรรษาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น เพิ่มความโมเดิร์นไปอีกขั้นด้วยการใช้วัสดุสีเงินอยู่บนตัวกระเป๋า เสริมมุมให้แข็งแรงด้วยโลหะกับแถบซิป มีตัวล็อกแบบ S-Lock บังบอกถึงความเป็นไอคอนิตัวแม่ หูกระเป๋าสามารถถอดออกได้ มีสายสะพายหนังปรับระดับตามชอบ จะพกพาใส่เทสต์ไหนก็โดนใจและดูสง่ามีราศีมาแต่ไกล

3. Louis Vuitton OnTheGo MM

ของขวัญวันวาเลนไทน์อีกใบที่ควรค่ากับการซื้อให้สาวคนรักสุด ๆ แค่อีกชิ้นก็ชัดเจนถึงความมอเนกประสงค์สามารถใช้งานได้กับทุกที่ ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะป็นวันทำงานปกติ วันพักผ่อนแล้วออกไปช้อปปิ้ง หรือแม่ต้องเดินทางไกลแค่ไหนก็หายห่วง ไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงพื้นที่ด้านในกว้างจุสิ่งของสำคัญสำหรับสาว ๆ ได้แบบครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง กระดาษทิชชู มือถือ หรือแม่แต่แท็บเล็ต ภายนอกด้านหนึ่งมีการใช้ลวดลาย Giant Monogram Canvas ภาพใหญ่ มองเห็นชัด ส่วนอีกด้านเป็น Monogram Reverse สุดคลาสสิก เสมือนคุณได้ใช้งานกระเป๋า 2 ใบ เพียงแค่เปลี่ยนด้านสะพาย มาพร้อมหูจับคู่ Toron และสายสะพายไหลถึง 2 เส้น คุณภาพชั้นยอดที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน

4. Louis Vuitton Steamer PM

กระเป๋าถือรุ่นนี้จะให้ความสง่า หรรษา พร้อมเปิดประสบการณ์ใช้งานใหม่สำหรับผู้หญิงยุค 2023 ทุกคน มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่มีลูกเล่นและดีไซน์ทันสมัยยิ่งขึ้น จัดเติมสัมผัสนุ่มนวลภายใต้คอลเลคชั่น City Streamer ด้วยมันสมองและการรังสรรค์ของ Nicolas Ghesquière ไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ เน้นงานฝีมือสุดประณีตที่ส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่น

แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้แบบไม่มีเบื่อ มาพร้อมตัวล็อกแบบ Turn

Lock และแม่กุญแจตัว V

มีคลิกสีทองด้านข้างให้ความหรูหราไปอีกขั้น รวมถึงยังช่วยให้การจัดแต่งกระเป๋าตามสไตล์ที่ชอบง่ายขึ้นกว่าเดิม สายสะพายและหูจับถอดออกได้ตามลักษณะใช้งานด้วย

5. Louis Vuitton Boe'tie PM

อุยกอมอบของขวัญวันวาเลนไทน์โดนใจสาว ๆ กระเป๋า Louis Vuitton รุ่นนี้นับว่าตอบโจทย์มากที่สุดทีเดียว ด้วยดีไซน์ทรง Tote แบบมีซิป สะดุดตาด้วยลวดลาย Monogram Canvas แต่งขอบหนังตามธรรมชาติ เสริมด้วยแม่กุญแจสีทองกับแพตช์หนังที่มีอักษรย่อ LV อย่างละ 1 ตัว แค่ว่าบแรกก็เห็นก็สวยโดนใจแบบกินขาด ด้านในบุผ้าสีแดง Bordeaux เพิ่มความสดใส จะเลือกใช้คู่กับชุดแบบใดก็ไม่มีปัญหา หากสังเกตด้านบนกระเป๋าจะมีการเพิ่มความโค้งมนเพื่อให้สะดวกและกะทัดรัดมากขึ้นสำหรับพกพา มีช่องกระเป๋าเสียบสมารทโฟน 2 ช่อง และยังมีช่องกระเป๋าเรียงด้านในอีกต่างหาก ใช้งานแบบเกินคุ้มแน่

6. Louis Vuitton Speedy Bandoulière 20

รุ่นสุดท้ายในกาซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับผู้หญิงสักคน นี่คือนี่รุ่นที่ไม่อยากให้พลาดเด็ดขาด จุดเด่นสำคัญในเรื่องขนาดที่มีความกะทัดรัดสูงสามารถพกพาไปในทุกสถานการณ์ชีวิตแบบไม่มีเบื่อ ผลิตภัณฑ์ Monogram Empreinte ลายเก๋ร่น ด้านนอกเรียบหรูมีการประทับตราบีจมลาย Monogram Oversize เพิ่มเติมแม่กุญแจและของประดับสีทอง หูหิ้ว ดูดี หูจับคู่ Toron สำหรับคนที่อยากถือ แต่ถ้าใครเน้นสะพาย เดินงายก็ยิ่งเสริมด้วยโซ่ขนาดเล็กปรับระดับตามชอบ และถอดออกไม่ให้เกะกะก็ตามสะดวกเลย เรียบง่ายแต่ทรงพลังสุด ๆ

มาเติมความหวานให้กับคู่รักของคุณด้วยของขวัญวันวาเลนไทน์สุดโดนใจจาก Louis Vuitton จะห่อใส่กล่องของขวัญหรือแค่อัดถุงหิ้ว ๆ สักใบก็ตอบโจทย์แล้ว ลองพิจารณาว่าคนรักของคุณเป็นสาวสไตล์ไหน เลือกกระเป๋าให้เหมาะ เพราะพวกเธอเหล่านี้จะใช้งานกันได้นาน ๆ ไม่ต้องกลัวชำรุดเสียหาย เห็นสะพายเมื่อไหร่ก็ดูดี มีสไตล์ชัดเจน ยิ้มไม่หยุดตลอดวันอย่างแน่นอน